

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่สำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคง

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 – 7 เมษายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 โดยจัดให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดงเย็น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัด ณ อาคารศิลปอาชา ศูนย์การศึกษาอุทุมพรพิสัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การศึกษาอุทุมพรพิสัย กำหนดจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ หมู่บ้านดงเย็น ตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษาอุทุมพรพิสัย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ วันละประมาณ 90 คน



3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 “กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้าโอท็อปภูมิปัญญาไทย”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 “กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้าโอท็อปภูมิปัญญาไทย” เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวชุมชนอำเภอภาชี และชุมชนบ้านหนอง เครือบุญ ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ การทำไข่เค็มพอก ใบเตยการทำขนมไทย การทำอาหารแปรรูป และการทอผ้าขาวม้าด้วยเส้นใยใบเตย ซึ่งให้เป็นแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจสร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้มีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภาชี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเครือบุญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพื่อให้ชุมชนนำความรู้เรื่องการออกแบบตราสัญลักษณ์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจสร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 กิจกรรมการเสวนาและการแสดงสินค้าจากภูมิปัญญา เรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 กิจกรรมการเสวนาและการแสดงสินค้าจากภูมิปัญญา เรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนนำความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์มา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน และการเสวนาจากบริษัท ไอคอนสยามเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตนอม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “สืบสานศาสตร์พระราชชา เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ และการทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “สืบสานศาสตร์พระราชชา เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ และการทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ณ สวนลุงชาญ ไทยโฮมสเตย์ และโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ ตำบลสระยายโสม อำเภ่อู้อทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม “การจัดทำหนังสือสมุนไพรกับภูมิปัญญาไทย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำหนังสือสมุนไพรกับภูมิปัญญาไทย ภายใต้กิจกรรมสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นการรวบรวมงานด้านพืชสมุนไพรแต่ละชนิด และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน



8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมอาชีพ และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่องการทำสบู่สมุนไพรและการสกรีนลายบนถุงผ้า

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำรงรักษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ให้ยั่งยืนโดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำสบู่สมุนไพรและการสกรีนลายบนถุงผ้า ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนจากชุมชนต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 150 ปี มหาบูรพัตถ์นอม (ช่วง บุนนาค)



9. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์” เพื่อมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจสร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



10. โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจได้ศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของชุมชนธนบุรี อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนธนบุรี วิทยากรบรรยายโดย คุณวรชัย พิลาสรมย์ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ และได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



11. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งจัดให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลดอนคา อำเภอดู้อ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา



12. โครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน มผช. /OTOP /อย. ให้กับชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง ณ อาคาร 150 ปี มหาบูรพัตร์โนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ศึกษาดูงานเพื่อ การเรียนรู้และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านคลอง นาเกลือ โดยนำของที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาแปรรูป อาทิ ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก สามารถนำมาเป็นอาหารและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากปลา และผลิตภัณฑ์จากกุ้ง ณ บ้านคลองนาเกลือ อีกทั้งศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ



13. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อบริการวิชาการ สู่ชุมชน ในการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต การประหยัดพลังงาน กิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน จำนวน 15 เขตในฝั่งธนบุรี เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ณ อาคาร 27 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



14. โครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้กระบวนการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อนำมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจากทีมนักวิชาการ กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสิริลักษณ์ มាលานิยม คุณรัตติยา นันทกิจวิวัฒนโชติ และคุณวุฒิชัย แซ่เป๋ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบูรพัตร์โนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



15. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มีการออกร้านจัดจำหน่ายและนิทรรศการแสดงผลงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก 15 เขต ฝั่งธนบุรี อีกทั้งจัดให้มีการแข่งขันบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมให้ความรู้และสำรวจรายรับรายจ่ายจากการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าบีคี่ สาขาอิสรภาพ กรุงเทพมหานคร



16. งานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การตลาดส่งเสริมการขาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย และการเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



17. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นด้วยอัตลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรม ฝั่งธนบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ตามผลผลิตโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การลงพื้นที่ให้ความรู้ แนะนำ เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร 5 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตทวีวัฒนา เขตธนบุรี เขตตลิ่งชัน และเขตหนองแขม

กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้ เรื่องการสร้างหลักการและแนวคิดในการเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิ์วัฒน์

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสิริลักษณ์ มาลานิยม และคุณรัตติยา นันทกิจวัฒน์โชติ จากกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทั้งนี้กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนประมาณ 70 คน ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom application และร่วมชมถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

